

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559
เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2559
และการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ
เสนอโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 มิถุนายน 2559 English Site

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of the Cabinet

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา: คำแนะนำ

วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์: 01 / 01 / 2559 ถึงวันที่: 30 / 06 / 2559

เลขที่หนังสือ/ปี: / โทร. 0506/164 ปี 2553 โทรสาร 164/2553

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค้นหา ยกเลิก

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทก. วันที่มีมติ 05/04/2559

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2559 และการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ
สืบ ททท. โทร 02 2809000 โทร 436.268

< ย้อนกลับ ดูเอกสารมติ ครม. คลิ๊กที่นี่

สรุปประเด็นข้อเสนอและความกังวลที่ประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ตอนที่เศษ การดำเนินการคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ 4.8 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และการขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทั้งความก้าวหน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ ฉบับ

๒. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (Digital Government Development Plan) โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) เพื่อนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและบริการกลางภาครัฐในรายละเอียดต่อไป และให้ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการในการบูรณาการศูนย์ข้อมูลบริการภาครัฐ รวมทั้งเห็นชอบรายละเอียดการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub

๓. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป และเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งได้รับความเห็นเพิ่มเติมจากหนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.digitalthailand.in.th ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

<https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2->

[3.jsp?top_serl=99318812&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2559&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=30&meet_date_mm2=06&meet_date_yyyy2=2559](https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99318812&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2559&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=30&meet_date_mm2=06&meet_date_yyyy2=2559)



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สวค. ๖๒
วันที่ 14 มี.ค. 59
เวลา 11.05 น.

รหัสเรื่อง : ส19356
รับที่ : ๘4076/59
วันที่ : 14 มี.ค. 59 เวลา : 10:51

ที่ ทก ๐๑๐๐.๘ ๒๕๖๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ขอเสนอเรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ที่บัญญัติให้เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เห็นชอบนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

๒.สาระสำคัญของเรื่อง

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๑.๑ ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑.๑.๑ รับทราบความก้าวหน้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ตอนพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างระเบียบฯ เป็นการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเพิ่ม “รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นรองประธานกรรมการ และเปลี่ยนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจากเดิม “รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย” เป็น “ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย”

/๒.๑.๑.๒ รับทราบ...

๒.๑.๑.๒ รับทราบการดำเนินการคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ 4.8 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ การขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๒.๑.๑.๓ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จำนวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

๒.๑.๑.๔ รับทราบความก้าวหน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอร่างกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ เป็นร่างพระราชบัญญัติ ๙ ฉบับ ร่างพระราชกฤษฎีกา ๑ ฉบับ ต่อมาในชั้นตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคงเหลือร่างกฎหมาย จำนวน ๙ ฉบับ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกา ๑ ฉบับ และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมร่างกฎหมายบางฉบับเข้าด้วยกัน คงเหลือร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ ฉบับ

๒.๑.๒ ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑.๒.๑ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และที่ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป ๒) มอบหมายให้ทุกกระทรวงนำเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปดำเนินการในแผนพัฒนาฯ และการปฏิบัติของแต่ละกระทรวงให้สอดคล้องกัน และ ๓) มอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนา SMES ภายใต้ภูมิทัศน์ของแผนการดำเนินงาน ระยะ ๒๐ ปีด้วย

๒.๑.๒.๒ (ร่าง) แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) (Digital Government Development Plan) ตามที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุม ไปดำเนินการปรับปรุง รวมทั้งการศึกษาศูนย์ข้อมูลของอาเซียนร่วมกันในเรื่องภัยพิบัติภัยที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปพิจารณาและมีมาตรการทางด้านกฎหมายเรื่องความมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน และ ๒) มอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันต่อไป

๒.๑.๒.๓ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่ “เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลทุกประเภท ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล้ว ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให้หน่วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) เป็นงบดำเนินงานที่เพียงพอต่อการเข้าใช้บริการระบบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น” ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ๒) มอบหมายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมเพื่อนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและบริการกลางภาครัฐในรายละเอียดต่อไป ๓) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการบูรณาการศูนย์ข้อมูลบริการภาครัฐ โดยให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒.๑.๒.๔ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป

๒.๑.๓ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้นำเสนอแผนงานโครงการนำร่องการบูรณาการนำสายสื่อสารลงดินพื้นที่โครงการถนนพหลโยธิน โดยดำเนินการนำสายสื่อสารของผู้ประกอบการลงใต้ดินซึ่งใช้ท่อร้อยสายรวมกับการไฟฟ้านครหลวง และร้อยถนนเสาไฟฟ้า บริเวณโครงการพหลโยธิน ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ พร้อมรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒.๒ การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อ ๒.๑.๒.๑ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และได้จัดให้มีการประชุมการชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป และเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งได้รับความเห็นเพิ่มเติมจากหนังสือราชการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.digitalthailand.in.th ซึ่งกระทรวงฯ ได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ (๒) กำหนดให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอสาระสำคัญของมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดม สวานายน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๐๒๕

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๙๖๒

E-mail : arthidtaya.s@mict.go.th, kritsana.t@mict.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๗๘๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๒๙๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ตามที่ได้เสนอเรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (ภัทรีสา) ๔๔๒ (ปภัสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (ke 03-44-59)